



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

22 เมษายน 2566



หมายเหตุ

ประเด็นข่าว



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ส่งต่อ 3 มาตรการป้องกันโควิดให้ อสม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) เว็บไซต์ (มติชน, thereporter, thailandplus, acnews)

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า หลังเทศกาลสงกรานต์พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ กรม สบส. ได้ให้ อสม. ร่วมปฏิบัติ 3 มาตรการป้องกันการระบาด ได้แก่ 1. อสม. ร่วมลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน คัดกรองสังเกต เฝ้าระวังคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด พร้อมเชิญชวนประชาชนให้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี 2. รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากในที่สาธารณะ และ 3. สังเกตอาการป่วยช่วง 7 วัน หลังจากร่วมกิจกรรม และตรวจ ATK เมื่อมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ หรือเจ็บคอ ทั้งนี้ หากตนเองหรือบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อ ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อจะต้องเข้าใกล้ผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกลุ่ม 608 หากมีอาการเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์

2. แนะนำวิธีบริโภคฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)

- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ระบุ สารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด 19 ช่วยให้อาการไอ เจ็บคอ และปวดศีรษะลดลง ลดปริมาณเสมหะ มีแนวโน้มลดปริมาณเชื้อไวรัส และต้านการอักเสบได้ดี ลดโอกาสการเกิดปอดอักเสบได้ แต่ออกฤทธิ์ช้ากว่ายาแผนปัจจุบัน จึงแนะนำให้เริ่มใช้ทันทีที่เริ่มมีอาการหรือมีอาการน้อย โดยฟ้าทะลายโจรแคปซูล กินวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 60 มิลลิกรัม ก่อนอาหาร ต่อเนื่อง 5 วัน

3. มาตรการรับมือช่วงเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)

- นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สธ. และคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ห่วงในช่วงเปิดเทอมอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า อาจจะพบการระบาดในกลุ่มเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะซ้อนกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เพราะเป็นช่วงเข้าฤดูฝน จึงขอให้บุคลากรทางการแพทย์เตรียมพร้อมรับมือ เพราะขณะนี้ยังไม่ถึงรอบการฉีดวัคซีนป้องกันทั้งโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด 19 ทำให้คนส่วนใหญ่ภูมิคุ้มกันตก โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30-40 ส่วนความกังวลว่าการฉีดวัคซีนโควิด 19 หลายเข็ม จะสะสมในร่างกายหรือไม่ มีข้อมูลยืนยันว่าการฉีดวัคซีนมากกว่า 3 เข็มขึ้นไป มีประโยชน์ชัดเจนมาก ยกตัวอย่างบุคลากรทางการแพทย์ ทำงานใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ร้อยละ 99 ฉีดวัคซีนโควิด 19 มากกว่า 4 เข็มแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

- นายอรรถพล สังขวาสี ปลัด ศธ.หารือกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 หากมีการระบาดเกิดขึ้นอีก สพฐ. และ สอศ. สามารถประสานกับ สสจ. และให้สถานศึกษาหารือกับผู้ปกครองในวันประชุมปฐมนิเทศก่อนเปิดเทอม เพื่อทำความเข้าใจและขอความยินยอมจากผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ส่วนจะฉีดวัคซีนให้กับเด็กในช่วงชั้นใดบ้างนั้น ให้เป็นดุลพินิจของ สสจ. พิจารณา

- นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เตรียมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงมาตรการในการดูแลครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนอย่างไร หากโควิดระบาดซ้ำ คาดภายในสัปดาห์หน้าจะทราบแนวทางชัดเจน

- ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กอศ. กล่าวว่า จะคอยติดตามประกาศจาก สธ. หากโควิดระบาดอีก จะสั่งการให้วิทยาลัยในสังกัด นำแนวปฏิบัติเดิมมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบัน ในช่วงเปิดเทอมที่จะถึงนี้ต่อไป

4. กรมการแพทย์เปิดจุดฉีดวัคซีน


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)

- กรมการแพทย์ สั่งการหน่วยงานในสังกัดเปิดจุดฉีดวัคซีน เพื่อให้บริการประชาชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมย้ำว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 หรือหลังจากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต ยืนยันว่ากรมการแพทย์ และสถานพยาบาลต่าง ๆ มียา เวชภัณฑ์ และเตียงเพียงพอในการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 และยังสามารถให้บริการรักษาโรคต่าง ๆ ได้ตามปกติ

5. ข่าวปลอมสายพันธุ์แลมบ์ดาระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

- สธ. เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมอ้างว่า คณบดีศิริราชแจ้งข่าวพบโควิดสายพันธุ์แลมบ์ดาระบาดในเขตมีนบุรี และขอให้ประชาชนลือความตัวเองนั้น ไม่เป็นความจริง ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารโดยตรงจาก สธ. และสื่อที่เชื่อถือได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>6. คำแนะนำฉีดวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight) - ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ แนะนำผู้สูงวัยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ควรฉีดวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ของไฟเซอร์และโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น ซึ่งสามารถป้องกันโควิดทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์โอไมครอน</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ปรับระดับ รพ.ใหม่เป็น SAP สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailandplus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงการปรับระดับใหม่ของ รพ.ในสังกัด สป.สธ. ว่า มีแนวคิดใหม่ที่จะเป็น รพ.ของประชาชน ยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ไม่ยึดศักยภาพของ สธ. เป็นหลัก โดยปรับระดับ รพ.ในสังกัด สธ. เป็น รพ.แบบใหม่ SAP ประกอบด้วย S : Standard รพ.แบบมาตรฐาน โดยทุก รพ.ต้องมีมาตรฐานก่อน A : Academy คือการสอนคนอื่นได้ เนื่องจาก รพ. ของ สธ. หลายแห่ง โดยเฉพาะ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป มีนักศึกษาแพทย์ มีแพทย์มาฝึกเป็นแพทย์เฉพาะทาง P : Premium/Professional จะขอสรุปคำอีกครึ่งซึ่งจะเป็นระดับสุดยอดเทียบเท่ากับ รพ.มหาวิทยาลัยหลายที่มีศักยภาพ เช่น รพ.มหาสารคามราชสีมา ขณะนี้อยู่ในช่วงการพูดคุยนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตกลงก่อน</p>	-
<p>เลือกบริโภคน้ำแข็งสะอาด ได้มาตรฐาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thebangkokinsight, mcot, thailandplus, thejournalistclub) - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงหน้าร้อนเครื่องดื่มและของหวานคลายร้อนจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แนะนำประชาชนเลือกบริโภคน้ำแข็งที่ผ่านมาตรฐาน GMP ตามประกาศ สธ. สังเกตรายละเอียดบนฉลากภาชนะบรรจุ ดูเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต และเลือกสถานที่ที่ซื้อน้ำแข็งที่สะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค และหากจะบริโภคน้ำแข็งที่ใช้ตักแบ่งขายในร้านอาหาร ควรหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ขนส่งโดยถุงกระสอบ และผู้จำหน่ายต้องไม่นำสิ่งของอื่นมาแช่ปนกับน้ำแข็งบริโภค</p>	-
<p>แนะสูตรสมุนไพรบำรุงผิวหน้าร้อน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) - นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมาฯ ได้คัดสมุนไพรตัวเด่น หาง่าย และใช้ง่าย มาฝากประชาชนใช้ในการกัวจั๊นผิวในช่วงหน้าร้อน 6 สูตร คือ สูตรพอกหน้าด้วยขมิ้นผสมน้ำมันมะนาวลดสิ่ว สูตรรูน้ใสจากใบว่านหางจระเข้ผสมดินสอพองผิวชุ่มกระจ่างใส สูตรกล้วยสุกพอกหน้าปรับผิวใส สูตรน้ามะนาวลดเลือนจุดต่างดำ สูตรมะเขือเทศปรับผิวใส ลดเลือนริ้วรอย และจุดต่างดำ และสูตรแตงกวาช่วยผิวชุ่มชื้น เมื่อทำตาม 6 สูตรที่ว่าแล้ว ต้องพักผ่อนให้เพียงพอ นอนอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง ต้มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ควรเน้นอาหารที่มีสมุนไพร รสขม รสจืด และรสเย็น รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานาน ๆ</p>	-
<p>เตือนหน้าร้อนเสี่ยงเป็นโรคลมแดด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight) - นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงนี้ไทยอากาศร้อนจัด อุณหภูมิอาจสูงถึง 40 องศา เตือนประชาชนอาจเป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกได้ ซึ่งอาการของโรคมีหลายอย่างตามลำดับขั้นของอุณหภูมิที่สูงขึ้น เช่น มีผื่นคันตัวบวม อ่อนเพลียหรือเพลียแดด เป็นตะคริว คลื่นไส้อาเจียน ตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆ ปวดศีรษะ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว ชัก มีนงง หน้ามืด หากไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที อาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ - นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี แนะนำวิธีป้องกัน พยายามหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง ต้มน้ำ 1-2 แก้ว ก่อนออกจากบ้าน และพยายามดื่มให้ได้ ชม. ละ 1 ลิตร สวมเสื้อผ้าสีอ่อน โปร่งสบาย สวมแว่นกันแดด กางร่ม ทาโลชั่นกันแดด เลือกออกกำลังช่วงเช้าหรือเย็น และเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์</p>	-
<p>เยาวชนต้นแบบเก่งและดี สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) - นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนันธ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE กล่าวว่า โอวาทและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับประเทศ รุ่นที่ 13 ว่า การประกวดดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีและเป็นต้นแบบของเพื่อน ๆ ได้ ดึงลักษณะเด่นของเยาวชนคนรุ่นใหม่ คือ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจฉลาด มีไหวพริบ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ปัญหาพฤติกรรมรุนแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก)</p> <p>- ดร.นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โฆษกกรมสุขภาพจิต อธิบายถึงพฤติกรรมความรุนแรงโดยว่ามีปัจจัยมาจากหลายอย่าง เช่น เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกิดความรุนแรงทั้งในครอบครัว โรงเรียนมาโดยตลอด จนเกิดการซึมซับพฤติกรรมนั้น และมองว่าการให้ความรุนแรงกับผู้อื่นเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้ บางคนมีปัญหาทางจิต เช่น โรคสมาธิสั้น โรคที่มีความบกพร่องทางบุคลิกภาพ โรคต่อต้านสังคม รวมถึงความรุนแรงจากการใช้ยาเสพติด ส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นจนถึงแก่ชีวิตนั้น ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะมีการเข้าถึงอาวุธมาเกี่ยวข้อง ส่วนประเด็นที่สังคมตั้งคำถามว่าพฤติกรรมการทำร้ายร่างกายของบางคนมีต้นเหตุมาจากการเลี้ยงดูแบบตามใจหรือไม่นั้น อาจไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้มีพฤติกรรมรุนแรง เพราะการถูกสปอยมีหลายรูปแบบ แต่ในกรณีที่ตามใจเรื่องส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรงแบบไม่ห้ามปราม ยอมรับค่านิยมความรุนแรง เช่น การแก่งัดสัตว์เลี้ยง ถือว่าเป็นการสร้างนิสัย และปลูกฝังความรุนแรงได้ ดังนั้น ครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญ และสร้างการเรียนรู้ ปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องให้แก่บุตรหลาน</p>	-
<p>MOU สถาบันที่เลี้ยงผลิตแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ให้เป็นสถาบันที่เลี้ยงเพื่อผลิตแพทยศาสตร์แห่งแผ่นดิน หวังเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้วจะเปิดรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกปีการศึกษา 2567 จำนวน 48 คน</p>	-
<p>แจ้งจับคลินิกศัลยกรรมหน้าพัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)</p> <p>- น.ส.เหมียว (นามสมมติ) อายุ 42 ปี นักธุรกิจ จ.เพชรบุรี พร้อมนายเกรียงศักดิ์ พิณฑุสรศรี ทนายความ เดินทางเข้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แจ้งความดำเนินคดีกับคลินิกเสริมความงามชื่อดังแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท รวมทั้งแพทย์ผู้ทำศัลยกรรมอีก 2 คน หลังเข้ารับศัลยกรรมแก้มจุกจนเป็นเหตุให้ใบหน้าเสียโฉม ไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ ไม่สามารถออกกำลังกายได้ จนมีภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานว่ามีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อปิดความรับผิดชอบด้วย และไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาใด ๆ</p>	-
<p>ถูกดำเนินคดีเหตุโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- เพจดัง “แดกเปียร์ให้เหล้าแค้น” ถูกพิพากษาจำคุก 8 เดือน ปรับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท เหตุโพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในช่องทางโซเชียล ด้านชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์ถึง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32 ว่ามีความเป็นธรรมต่อประชาชนจริงหรือไม่ และร่วมส่งกำลังใจให้กับเพจดังกล่าว</p>	-
<p>เด็กหมดสติหลังกินไข่กวนมะเขือเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด)</p> <p>- สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน เด็กชาวจีนวัย 6 ปี อาเจียนและหมดสติหลังทานไข่กวนมะเขือเทศ ครอบครัวรีบพาส่งรพ. รักษาได้ทัน แพทย์ยืนยันสาเหตุคือ ไข่ยังสด เมื่อแตกออกไข่ขาวมีความใส และมะเขือเทศยังดิบ ผิวสีเขียว ยังไม่สุกเต็มที่ ซึ่งมีสารโซลานีนอยู่มาก มีพิษของไกลโคอัลคาลอยด์และสามารถทนความร้อนได้ดี ทำให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคือง คลื่นไส้ และหายใจลำบาก หากทานในปริมาณมากกว่า 400 กรัม สามารถทำให้ระบบประสาทส่วนกลางเป็นอัมพาต ปวดท้อง และอันตรายถึงเสียชีวิตได้ จึงแนะนำหากปรุงอาหารให้เด็กเล็กต้องใช้มะเขือเทศสุก</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผยว่า ตามที่มีการแชร์เตือนภัยเรื่องรสชาติน้ำลายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยว เค็ม ขม หรือหวาน คือสัญญาณเตือนของโรคต่าง ๆ นั้น เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบันที่สนับสนุนตามข้อความที่กล่าวอ้าง</p>	-
<p>ไวร รพ.เจาะน้ำเกลือลูกจนมือติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch7, ch3plus, pptvhd36)</p> <p>- นางสาวอภิญญา พิเศษวัฒน์โรจน์ อายุ 28 ปี โพสต์ไวร รพ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เจาะให้น้ำเกลือลูกชายวัย 4 เดือน จนมือติดเชื้อทั้ง 2 ข้าง ล่าสุดขอย้ายไปแอดมิทที่ รพ.เด็กสรรพสิทธิประสงค์ ด้าน รพ.เขมราฐ ชี้แจงว่าคาดเป็นผลติดเชื้อจากการแพ้ผ้าก๊อช ไม่ใช่ติดเชื้อจากเข็ม</p>	-